

## GIỜ KINH GIAO THỪA TẠI GIA ĐÌNH

*Vào phút giây Giao Thừa, thật ý nghĩa khi gia đình sum họp để dâng lên Chúa lời tạ ơn và hiến dâng gia đình lên Thiên Chúa. Đây là hành động Tuyên Xưng Đức Tin nơi Chúa, Đấng là Chúa thời gian, là Chủ gia đình. Chuẩn bị bàn thờ gia đình xứng hợp. Người cha hoặc mẹ chủ sự giờ kinh Giao Thừa.*

*Chủ sự:*

Trong phút giao điểm giữa năm cũ và năm mới,  
gia đình chúng ta quây quần trước bàn thờ Chúa,  
dâng lên Chúa lời tạ ơn và phó dâng gia đình lên Chúa.  
Xin Chúa chúc lành cho năm mới của gia đình chúng ta.

### **XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN**

*Chủ sự:*

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

*Mọi người*

Amen.

*Tất cả cùng hát:*

**PK:** Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

**ĐK:** Nguyễn xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến áp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

*Sau khi hát xong, chủ sự mời gọi mọi người:*

Chúng ta cùng chăm chú lắng nghe Lời Chúa.

*Bài trích sách Huấn Ca.*

Kính sợ Chúa khiến tâm hồn sung sướng,

cho con người được hoan hỷ mừng vui

và an khang trường thọ.

Ai kính sợ Chúa sẽ thấy cuộc đời kết thúc tốt đẹp,

ngày lâm chung họ sẽ được hưởng phúc lành.

*Đó là Lời Chúa.*

*Mọi người:*

Tạ ơn Chúa.

*Thỉnh lặng giây lát, rồi đọc Lời Nguyễn Chung.*

*Chủ sự:*

**Trong phút giây bước từ năm cũ sang năm mới, gia đình chúng ta họp nhau dưới cái nhìn yêu thương của Chúa, Đấng là Chủ thời gian, là Tác Giả của sự sống. Với lòng biết ơn chân thành, chúng ta dâng lên Chúa lời cảm tạ và xin Người luôn ở cùng, yêu thương, gìn giữ gia đình chúng ta:**

*Một thành viên trong gia đình xướng các ý nguyện:*

1. Xin cho mọi thành phần dân Chúa của Hội Thánh Việt Nam nhận ra tình yêu thăm thiết Chúa tặng ban, để sống thánh thiện, hiệp nhất – yêu thương mà chúc tụng và tạ ơn Người.
2. Xin cho những nhà lãnh đạo thế giới biết coi trái đất là ngôi nhà chung, hết lòng yêu nước – thương dân, luôn hành động vì lợi ích chung của con người, hầu mang lại cho nhân loại cuộc sống hòa bình, công lý và thịnh vượng.
3. Xin cho ông bà, cha mẹ chúng ta, những người còn sống được an vui trong tình yêu của Chúa, của con cháu, và những ai đã qua đời được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Chúa.
4. Xin cho gia đình chúng ta trong năm mới này biết nỗ lực sống đức tin, hết lòng mến Chúa, thương nhau và yêu người, để gia đình luôn sống an vui trong tình Chúa, tình người.

*Chủ sự:*

**Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa suốt năm qua. Xin thương đón nhận những ước nguyện chúng con dâng và xin thương che chở, thánh hóa chúng con trọn một năm mới trong tình yêu cứu độ của Đức Kitô, Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.**

*Mọi người:*

Amen.

## **DÂNG GIA ĐÌNH LÊN CHÚA VÀ MẸ MARIA**

*Chủ sự:*

Trong phút giây thiêng liêng này,  
chúng ta thành khẩn phó thác gia đình cho Thánh Tâm Chúa.

### **GIA ĐÌNH CÙNG ĐỌC CHUNG LỜI KINH.**

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu,  
chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng  
con  
cho Rất Thánh Trái Tim Chúa.  
Xin Chúa hãy làm Vua chúng con,  
chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa.  
Chớ gì tinh thần của Chúa thấm nhập tư tưởng,  
sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con.  
Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định  
làm.

Xin Chúa chia phần vui khổ,  
chia sự vất vả làm ăn của chúng con.  
Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn,  
mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ.  
Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô  
rằng:  
Hãy kính mến, hãy chúc tụng,  
hãy làm sáng danh  
Trái Tim hiển thánh Đức Chúa Giêsu mọi nơi mọi  
đời. Amen.

*Chủ sự:*

Chúng ta cũng dâng gia đình chúng ta lên Mẹ Maria.

### **GIA ĐÌNH CÙNG ĐỌC CHUNG LỜI KINH.**

Lạy Nữ Vương gia đình,  
Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ,  
Mẹ con cùng nhau chia sẻ.  
Xa Mẹ chúng con biết cậy trong ai?  
Đời chúng con gian nan khổ sở lắm,  
gia đình chúng con long đong tối ngày,

nhưng có Mẹ ở bên chúng con,  
chúng con thấy quên hết ưu phiền,  
vui sống qua kiếp lưu đày,  
mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên  
thiên đàng.  
Amen.

*Chủ sự:*

Giờ đây, gia đình chúng ta giữ thinh lặng giây lát  
để tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà, người thân đã khuất.

*Thinh lặng giây lát, chủ sự đọc:*

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,  
cho các linh hồn tiên nhân được lên chốn nghỉ ngơi.

*Mọi người:*

Hăng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

*Hát một bài cảm tạ Chúa.*

## **ĐẾN MUÔN ĐỜI CẢM TẠ CHÚA**

**ĐK:** Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người.

**PK:** Vì tình yêu bao la, Chúa gìn giữ con qua bao nhiêu hiểm nguy con vui sướng. Đôi mắt lệ yêu thương con hiển dâng Người êm ái nào hơn.

*Làm dấu Thánh Giá kết thúc.*

*Con cái chúc tuổi ông bà, cha mẹ và cha mẹ mừng tuổi con cái.*